

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa - California

DỰ THẢO KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG

Càng ngày chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến VN càng được sáng tỏ. Đã đến lúc chính nghĩa của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa và Quân Dân Cán Chính VNCH phải được ghi nhớ và đề cao trong lịch sử chiến tranh của Hoa Kỳ và Việt Nam

Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California xin đề nghị một kế hoạch vận động như sau:

I.- Giai Đoạn Thành Lập Ủy Ban Vận Động: thời gian một tháng.

1.- *Thành Lập Ban Vận Động để tổ chức một Buổi Họp Rộng Rãi thành lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa:* một số cá nhân, nhân sĩ, cựu quân nhân, cán bộ chính quyền, dân cư VNCH, đoàn thể tổ chức cộng đồng ... khởi xướng tham khảo, mời gọi tham gia Ban Vận Động, thời gian 1-2 tuần trong tháng 4 năm 2014.

2.- *Thành Lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Chính Thức:* tổ chức một buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng để thành lập UBVDNQN VNCH: tháng 5/2014.

3.- *Lập Kế Hoạch Vận Động:* Thảo luận và thông qua Kế Hoạch Vận Động tại Buổi Họp Khoáng Đại.

II.- Giai Đoạn Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVDNQN VNCH)

1.- Vận Động Địa Phương Cấp Thành Phố và Quận Hạt

UBVDNQN VNCH cử phái đoàn đến các một số các thành phố quan trọng và có nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động các thành phố này ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghĩa cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

2.- Vận Động Cấp Tiểu Bang

a.- **UBVDNQN VNCH** cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt cư ngụ vận động đệ nạp Nghị Quyết Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm và ghi nhớ chính nghĩa cũng như sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam.

b.- **UBVDNQN VNCH** cử phái đoàn đến gặp các Dân Biểu và Nghị sĩ của tiểu bang khác vận động sự bảo trợ và bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết này.

c.- **UBVDNQN VNCH** vận động đồng hương đồng vận động cử tri gốc Việt vận động dân cử của mình bảo trợ và bỏ phiếu cho dự luật Nghị Quyết Ngày VNCH.

III.- Giai Đoạn Tổ Chức Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hòa hàng năm để giáo dục con em chúng ta ghi nhớ nguồn gốc VNCH cũng như chính nghĩa và vinh danh sự hi sinh, đóng góp to lớn vì chính nghĩa quốc gia của Quân Dân Cán Chính VNCH.

Sơ Đồ Tổ Chức Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

